
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 
 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
   เมื่อครบองคป์ระชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

 (๑) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 
 

 จากนั้น ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมน าระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามที่ 
ได้มีสมาชิกฯ เสนอ ซ่ึงที่ประชุมได้อนุญาต 
 

 (๗) เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์)  
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้งนายอภิชาติ ศิริสุนทร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย) 
   - ยังไม่มีการตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนต าแหน่งที่ ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๗.๑ – ๗.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
   ที่ประชุมอนุมัตใิห้ตั้ง นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๗.๔ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครอง แทนต าแหน่งที่ ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายสุรชัย ศรีสารคาม) 
   ที่ประชุมอนุมัตใิห้ตั้ง นายฉลอง เทอดวีระพงศ ์แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๗.๕ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายปิยบุตร แสงกนกกุล  
และนางสาวพรรณิการ์ วานิช) และ ๑ ต าแหน่ง เพราะกรรมาธิการขอลาออก (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ และนายสิงหภณ 
ดีนาง แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๗.๖ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
(พลโท พงศกร รอดชมภู)  
   ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ แทนต าแหนง่ที่ว่างลง 
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  ๗.๗ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายนิรามาน สุไลมาน) 
   ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

  นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนั งสือขอตั้งกรรมาธิการฯ แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง จ านวน ๖ คณะ (ท่ีไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ) ดังนี้ 
  ๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริ โภค แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ และนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายเกษม  อุประ และนายจุลพันธ์  โนนศรีชัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๒. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ  การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการบริหาราชการรูปแบบพิเศษ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง (นายช านาญ จันทร์เรือง) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
  ๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๑ แหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายไกลก้อง ไวทยการ) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
  ๔. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายอับดุลอายี  สาแม็ง แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
  ๕. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการท่องเที่ ยว แทนต าแหน่ งที่ ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางสาวพรรณิการ์ วานิช) 
  ที่ประชุมอนุมัติให้ตั้ง นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๗.๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 (๒) เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๔ เรื่อง 
    (๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
    (๒) รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
   ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๒ เรื่อง คือ รายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ 
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
    (๓) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    (๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 



- ๓ - 

 

   ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง คือ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน 
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

   ๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงาน
ประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ด้วยกระทรวงแรงงานได้ เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
ประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับทราบรายงานดังกล่าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จึงเสนอต่อประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือทราบ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อกองทุนประกันสังคม ยังไม่มีความละเอียดมากเพียงพอ 
และไม่มีการรับฟังเสียงจากประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของเงินประกันสังคมที่แท้จริง อีกทั้งการจ่ายเงินประกันตน
ให้กับผู้ใช้แรงงานมีความล่าช้า เนื่องจากปริมาณเงินส ารองมีจ านวนไม่เพียงพอ เพราะกองทุนฯ ไม่ได้ประมาณ
เงินไว้ให้เพียงพอกับผู้ประกันตน ซึ่งกองทุนฯ ได้น าเงินไปลงทุนโดยมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน หรืออาจ
เป็นการตัดสินใจลงทุนที่ ผิดพลาด จนท าให้กองทุนฯ ขาดทุน ซึ่ งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้ตรวจสอบประเด็นการน าเงินลงทุนของกองทุนอย่างละเอียดหรือไม่ เพราะถึงปัจจุบันผู้ประกันตนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ ยังคงไม่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนฯ  
ตลอดจนการบริหารงานของกองทุนฯ ไม่ได้ตอบสนองความเดือดร้อนของผู้ประกันตน และไม่สามารถ  
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนได้อย่างแท้จริง  พร้อมให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า การตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกันตนนั้น กองทุนฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินหรือมีสวัสดิการอย่างไร เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกันตนให้สามารถน าเงินที่อยู่ในกองทุนฯ ไปใช้ได้ ซึ่งผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิในเงินนั้น ส านักงาน
ประกันสังคมควรมีการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบการประกันสังคมให้เกิดความยั่งยืน และเป็นที่พ่ึงของ
แรงงานผู้ประกันตนได้  
  นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ตอบชี้แจงประเด็นข้อมูล 
ในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ว่าการจ่ายเงินเยียวยาเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์โควิด-๑๙ ได้โอนเงินทั้งสิ้น จ านวน ๑.๖ ล้านล้านรายแล้ว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๘ รวมจ านวนเงิน 
ที่จ่ายไปทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐ ล้านบาท ซ่ึงตลอดเวลาได้ท างานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อขับเคลื่อน
และอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องผู้ประกันตน อีกทั้งมีการรวบรวมรายชื่อผู้ประกันตน เพ่ือเยียวยาได้อย่าง
ครบถ้วน และติดตามดูแลทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกฎหมายที่มีความไม่ทันสมัยนั้น  
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพ่ือน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ในประเด็นที่มีสมาชิกฯ แสดงความกังวล
ในเรื่องของความมั่นคงของกองทุนฯ นั้น ขอยืนยันว่า กองทุนฯ ยังมีความมั่นคงสูงอยู่  แต่ในอนาคตอาจต้องมี
การเพ่ิมอัตราเงินสมทบท่ีสูงขึ้น เพ่ือให้เกิดความสมดุลกันระหว่างเงินสมทบและเงินที่ต้องใช้จ่ายออกไป  
  ที่ประชุมรับทราบ 
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   ๒.๓ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ – ๒.๓ ค้างมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
   ๒.๔ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  เนื่องจากรายงานในวาระที่ ๒.๓ และ ๒.๔ เป็นรายงานจากหน่วยงานเดียวกัน ประธานฯ  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะและข้อสัง เกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งในเนื้อหาของรายงานนั้นมีการใช้จ่ายเงิน  
ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน อีกทั้งการใช้จ่ายเงินในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ
ใช้ถนน ยังไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พบว่าค่าใช้จ่าย 
ในการใช้เงิน ไม่มีความสอดคล้องกับรายรับของกองทุน อีกทั้งยังได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความปลอดภัยของ 
ผู้ที่ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนการชดเชยให้แก่ผู้ใช้รถสาธารณะได้รับสิทธิประโยชน์อันพึง ได้รับ  
พร้อมขอให้บริหารจัดการเงินของกองทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรตรวจสอบการใช้เงินในทุกโครงการของกองทุนฯ เพ่ือป้องกันการทุจริต  
และใช้เงินอย่างคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คือเพ่ือความปลอดภัยในท้องถนน เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนนหรือจัดหาอุปกรณ์เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
ทางท้องถนนให้กับประชาชน จะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ถนนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด 
อีกทั้งได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นควรใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ให้มากที่สุด จัดระเบียบคุณภาพลูกหนี้ 
รายงานการเงินสะท้อนตามความเป็นจริง และปฏิบัติตามระเบียบบัญชี ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับผู้บริหารกองทุนฯ ในการจัดท าโครงการแบบบูรณาการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง  
ภาคประชาชนและภาครัฐ เพ่ือสร้างโครงการที่จะเกิดความปลอดภัยทางถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุ  
อย่างยั่งยืน 
  นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอและ พร้อมตอบชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ ได้สอบถามเกี่ยวการเสนองบการเงินให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินว่าเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ งการใช้เงินกองทุนฯ เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือก าหนดนโยบาย 
รวมทั้งเร่งรัดโครงการและติดตามประเมินผลทุกโครงการ เพ่ือให้เกิดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

   ๒.๕ รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔ – ๒.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒  
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การเพ่ิมเติมในรายละเอียดของรายงาน อีกทั้งรายงานที่แต่ละหน่วยงานจะจัดท าขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณนั้น  
ควรน าส่งล่วงหน้าให้สมาชิกฯ ได้มีโอกาสศึกษาในรายละเอียดก่อนเข้าสู่ที่ประชุม นอกจากนี้  ควรมี 
การวิเคราะห์ ในรายละเอียดของรายงาน ว่าแต่ละหน่วยงานมีผลการด าเนินงานอย่างไร โดยขอให้  
ลงรายละเอียดเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน  
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  นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธ์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล  กล่าวขอบคุณ
สมาชิกฯ และขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ และในปีถัดไปจะท ารายงานให้มีรายละเอียด 
เพ่ิมมากข้ึน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 (๓) รับรองรายงานการประชุม 
  ๓.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
    ครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
    ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
  ๓.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) 
    ครั้งที่ ๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   ๓.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) 
    ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    ครั้งที ่๓ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
   ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๓.๒ – ๓.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
  ที่ประชุมรับรอง 
 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
พิจารณาเสร็จแล้ว    
  นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาแนวทางการป้องก้นและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และนายวาโย อัศวรุ่งเรือง  
รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย คนที่สอง 
และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง ได้อภิปรายสรุปรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ ที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒  
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชา ติ
และสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๐ (๒๑) ในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมาตรการการป้องกันภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
การพัฒนามาตรการในการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัยรวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือและดูแล
ประขาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาแนวทาง 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕  เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
๑๐๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จ
แล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาที่สภาก าหนด จึงกราบเรียนมาเพ่ือได้โปรดน าเสนอที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณารายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อไป สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก รวมทั้ ง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
โดยแหล่งก าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่ส าคัญ ได้แก่ การคมนาคม การเผาในที่โล่งและการเผาวัสดุ 
เหลือใช้ทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ไฟป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์และหมอกควันข้ามแดน คณะกรรมาธิการ 
การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติตั้ง 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ขึ้น  
เพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและแสดงความคิด เห็นเพ่ือให้
ข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา รวมทั้งศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเดินทาง 
ไปศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ 
และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ณ จังหวัดเชียงราย 
ส่งผลให้ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน โดยผลการพิจารณาศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ 
   ๑) ผลการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
สาธารณสุข กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
   ๒) การเสนอแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและ
แสดงความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น 
   ๓) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เช่น การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เป็นต้น 
  ทั้งนี้  จากการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ ก PM ๒.๕ 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จ านวน ๖ ประเด็น ดังนี้ 
   ๑) ควรก าหนดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM ๒.๕ 
   ๒) ควรก าหนดให้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ มีมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อให้เกดิความเป็นเอกภาพของข้อมูล 
   ๓) ควรด าเนินการแจ้งเตือนภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ใน ๒ ระยะ คือ  
การแจ้งเตือนในรูปแบบของการพยากรณ์และการรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ประจ าวัน  
และการแจ้งเตือนในภาวะวิกฤต 
   ๔) ควรมีการพัฒนาและการวิจัยหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันปัญหาฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ 
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   ๕ ) ค ว รมี ก า รจั ด ท า พ้ื น ที่ ป ล อ ด ฝุ่ น ห รื อ ห้ อ งป ล อ ด ฝุ่ น  (Safety Zone)  
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงเรียน และที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย
หน่วยงานละ ๑ แห่ง 
   ๖) ควรก าหนดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ โดยศึกษาความป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบูรณาการการบังคับใช้
กฎหมาย และด าเนินภารกิจในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาเพ่ือจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเป็นการเฉพาะเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ 
  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ดีที่สุดคือ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศด้วยการปลูกต้นไม้ และควรให้
ความส าคัญกับหน่วยงานที่ดูแลด้านมลพิษ เช่น กรมควบคุมมลพิษ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ  
เพ่ือการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีงบประมาณและอ านาจในการบริหารจัดด้านมลภาวะทางอากาศ ควรมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเรื่องอากาศและฝุ่นละอองโดยเฉพาะ รวมทั้งต้องมีการโอนงบประมาณให้เหมาะสมกับภาระงานให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องมีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างองค์รวม 
อีกทั้งสร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ควรต้องมีการปรับปรุง
กฎหมายการควบคุมการสร้างโรงงานให้มีประสิทธิภาพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ท าผิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันต้นเหตุของปัญหาฝุ่นละออง เพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ Safety Zone ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือ การให้องค์ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความรัก ความหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้ ไม่เผาป่าซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง นอกจากนี้ อีกสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองคือ  
การก่อสร้าง จึงควรหามาตรการป้องกันและควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวด เพ่ือมิให้กระทบกับสุขภาพของ
คนในประเทศ ตลอดจนส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะเสียหายอย่างร้ายแรง และควรสร้างทางเลือกให้กับ
เกษตรกรเพ่ือจะได้ไม่เผาป่า เนื่องจากมีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้าใจร่วมกัน  
เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันก าหนดแนวทางในการรักษาเยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง 
 

  นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย และนายวาโย อัศวรุ่งเรือง รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกัน 
และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย คนที่สอง และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 
คนที่หนึ่ง ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นต่าง ๆ โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
ว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ  
การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาอากาศท่ีเป็นมลพิษด้วย 
 

  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปราย และคณะกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาอันสมควรแล้ว   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
พร้อมทั้งส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
   

  จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมน าระเบียบวาระที่ ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสทิธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
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  ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ในชั้นสอบสวน ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  นายสุทัศน์  เงินหม่ืน รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ ยุติธรรม  
และสิทธิมนุษยชน คนที่หนึ่ง อภิปรายสรุปรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 
๙๐ (๑) กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านกฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และความเป็น
ธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน จึงขอเสนอรายงานเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย และการยุติธรรม 
ซึ่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน ถือเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
เนื่องจาก การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ด้านระบบการสอบสวนทางอาญา เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
เดือดร้อนในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการท าความจริงให้ปรากฎเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และให้อัยการได้รับ
พยานหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนและน าคดีไปด าเนินการในชั้นศาลต่อไปคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จึงได้มอบหมายเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมด าเนินการศึกษา และพิจารณารายงานข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เพ่ือใช้ประกอบในการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล อีกทั้งได้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม  
และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ในชั้นกฤษฎีกา มาประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้ระบบการสอบสวนแสวงหาความจริงในคดีอาญาในประเทศไทยมีเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 
คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... จะสร้างความสับสนในระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนอย่างมาก จึงเห็นควรน าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะกรรมการปฏิรูปประ เทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม  
มาเป็นแนวทางในการพิจารณา โดยได้น าหลักการและแนวทางแห่งบทบัญญัติดังกล่าวที่สมควรจะพิจารณา 
และสอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวนมาปรับปรุง เพ่ือให้กระบวนการ  
ยุติ ธรมสามารถสร้ างความ เป็ นธรรมในสั งคมและอ านวยความยุติ ธรรมที่ แท้ จริ งแก่ประชาชน 
ตามมาตรฐานสากลและอานาอารยประเทศ คณะกรรมาธิการฯ จึงได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวน
อย่างเร่งด่วน โดยมุ่งนั้นในด้านกระบวนการสอบสวนทางอาญาระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน
ควรเป็นกระบวนการเดียวกันที่พนักงานอัยการสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการรวบรวมพยานหลักฐานชั้นต้นของ
พนักงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พนักงานอัยการควรเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ในกระบวนการสอบสวน ภายใต้หลักการที่ว่ า ต้องให้ความจริงทั้ งหมดเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล  
และพยานหลักฐานทั้งหมดต้องเข้าสู่การพิจารณาของอัยการและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ โดยไม่ถูกบิดเบือนแก้ไข  
หรือถูกท าลายไป อีกทั้งผู้บั งคับใช้กฎหมายต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาคตามหลักนิติรัฐ  
(The Rule of Law) และเอ้ืออ านวยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก 
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  จากนั้ น  สมาชิกฯ ได้อภิป รายให้ ข้ อคิด เห็ นและข้อ เสนอในประเด็นต่ าง ๆ  ดั งนี้  
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ นับเป็นการแก้ไขระบบการสอบสวน เพ่ือให้มีความเป็นระบบเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านระบบการสอบสวนทางอาญา เพ่ือให้ระบบการสอบสวนแสวงหา
ความจริงในคดีอาญาในประเทศไทยมีเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้กระบวนการยุติธรรมสามารถ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมและอ านวยความยุติธรรมที่ แท้จริงแก่ประชาชนตามมาตรฐานสากล 
อีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรม การด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิดสามารถกระท า  
ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรเพ่ิมเติมในประเด็นเรื่องการคุ้มครองจ าเลย และการสร้างระบบความคุ้มครอง 
ให้มีความปลอดภัย อีกทั้งควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการสอบสวน   
ซึ่งการมิให้บันทึกภาพและบันทึกเสียง ผู้กระท าผิดนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรครอบคลุมไปถึงผู้เสียหาย  
ครอบครัวของผู้เสียหาย และพยานทั้งหมดด้วย เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคนเหล่านี้  ทั้งนี้ ในอนาคตควรมี 
การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในทางกระบวนการสอบสวนต่อไป และควรน ารายงานฉบับนี้ส่งไปยัง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือน าไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรน า
รายงานฉบับนี้ส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาออกระเบียบรองรับการพิจารณารายงานฯ  
ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูประเทศด้วยหรือไม่ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันควรน าส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ตลอดจนพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการร่วมต่อไป  
  นายสุทัศน์  เงินหม่ืน รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ ยุติธรรม  
และสิทธิมนุษยชน คนที่หนึ่ง อภิปรายสรุป โดยขอขอบคุณสมาชิกฯ ส าหรับข้อเสนอแนะ ข้อทวงติงต่าง ๆ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อรายงานฉบับนี้ ซึ่งการออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามที่คณะกรรมาธิการ
เสนอไป และหากมีการปรับปรุงแก้ ไขก็สามารถท าได้ เมื่ อคณ ะรัฐมนตรีน าเสนอกฎหมายมายั ง 
สภาผู้แทนราษฎร  
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปราย และคณะกรรมาธิการฯ ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาอันสมควรแล้ว   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
พร้อมทั้งให้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
 

  จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
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